

ชื่อเรื่อง	การศึกษาคติความเชื่อเรื่อง "ซิด" ของล้านนา ที่มีผลต่อคริสตจักรในเขตอภินาถที่ 4 ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ผู้จัดทำ	ธีรพงษ์ ชัยศรี
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงไท อุปเงิน
วันที่อนุมัติผลงาน	12 มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า	90 หน้า
คำสำคัญ	คติความเชื่อ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า "การศึกษาคติความเชื่อเรื่อง "ซิด" " ของล้านนาที่มีผลต่อคริสตจักรในเขตอภินาถที่ 4 ภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย" โดยที่ผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 5 บทด้วยกัน ดังนี้

บทที่ 1 "บทนำ" เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาความสำคัญและเหตุของแรงจูงใจในการศึกษาและตลอดรวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งการตั้งข้อสมมุติฐานในการศึกษาวิจัยและคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย โดยที่ผู้ทำการศึกษาได้มีชีวิตที่ได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องนี้จากประสบการณ์ของชีวิตการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นชนบทและมีความปรารถนาที่อยากจะศึกษาเพื่อที่จะได้เข้าใจในข้อเท็จจริงและสามารถนำหลักการที่ได้รับจากการศึกษามาขยายผลเพื่อนำไปประยุกต์ประกอบใช้ในชีวิตการรับใช้พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมโดยปราศจากข้อขัดแย้งทั้งในด้านความเชื่อศรัทธาและการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น

บทที่ 2 "ความรู้และความเข้าใจเรื่องซิดของล้านนา" เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังความเป็นมาของกลุ่มชนในเขตอาณาจักรล้านนาโบราณและการก่อตั้งเป็นชุมชนคนเมืองรวมถึงกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับวิถีความเชื่อโดยทั่วไปของคนล้านนาที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อเรื่องซิด

อีกทั้งความหมายและการแยกประเภทในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ที่สังคมควรนำมาปฏิบัติหรือควรละเว้นการปฏิบัติโดยที่ผู้ศึกษาพยายามศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตำราและงานวิจัยของผู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจากชีวิตประสบการณ์ของผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งการได้รับข้อมูลจากการที่ได้สอบถามสัมภาษณ์ของบุคคลในชุมชนท้องถิ่น และจากประสบการณ์ชีวิตจริงโดยตรงของผู้เขียนเอง เพื่อให้คริสตชนได้เข้าใจเกี่ยวกับกับคติความเชื่อข้อห้ามเรื่องชีวิตของลัทธิศาสนาตามทัศนคติแบบคริสต์

บทที่ 3 "คติความเชื่อเรื่อง "ชีวิต" ในคริสต์จักรเขตอภิบาลที่ 4 " เป็นลักษณะของการนำเสนองานเขียนด้านศาสนศาสตร์จากความเชื่อในระดับพื้นฐานทางสังคมของพื้นที่ว่าด้วยข้อห้ามคติความเชื่อเรื่องชีวิต โดยกระบวนการวิธีการที่เรียกว่า Dialogue ระหว่างชีวิตลัทธิกับ Theology ในรูปแบบ Indigenous Theology โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ของการเติบโตชีวิตพี่น้องคริสเตียนในสมัยยุคแรกของคริสต์จักรสากลกับชีวิตคริสตชนยุคแรกของลัทธิและกระบวนการปรับเปลี่ยนชีวิตของคริสต์จักรท้องถิ่นในเขตอภิบาลที่ 4 สังกัดคริสต์จักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จากการได้ร่วมพันธกิจของมวลสมาชิกในคริสต์จักรและการดำเนินชีวิตประจำวันของคริสตชนในสังคมที่ล้อมรอบด้วยขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันที่วิถีปฏิบัติแห่งความเชื่อศรัทธาด้านจิตวิญญาณ

บทที่ 4 " ผลของการวิจัยและการตีความด้านศาสนศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง "ชีวิต" เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษาจากบทที่ 2 และการผลานสัมพันธ์ในอารยะของความเชื่อในความเป็นวัฒนธรรมกับชีวิตแห่งความเชื่อในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่ 3 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มาอธิบายอุปสรรค ปัญหา และการนำมาประยุกต์ใช้กับหลักความเชื่อของคริสตชนในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความเชื่อที่ถูกต้องและมีความเข้าใจเกี่ยวกับคติความเชื่อข้อห้ามเรื่องชีวิตใน ครอบครัว คริสต์จักรและสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยที่ไม่เป็นการขัดแย้งกับหลักสัจจะธรรมแห่งพระวาทะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

บทที่ 5 "สรุปผลของการศึกษาและข้อเสนอแนะ" ในบทที่ห้านี้เป็นการสรุปประเด็นความคิดความเข้าใจในเนื้อหาของคติความเชื่อเรื่องชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในลักษณะของพหุเทววิทยากับวิถีชีวิตแห่งความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในคริสต์จักรเขตอภิบาลที่ 4 สันทราย สังกัดคริสต์จักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชีวิตคริสเตียนตามบริบทแบบวัฒนธรรมไทยล้านนาและการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสันติสุขและเป็นพระพรก่อเกิดแก่ซึ่งกันและกัน ให้สมกับที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "ให้เราทั้งหลายเป็นดั่งเช่นเกลือและแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลกนี้"